

ด่วนที่สุด

ที่ สข ๐๐๑๔.๓/๑๓๕๐๖



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับที่ ๒๗๖๓
วันที่ 19 พ.ค. 2566
เวลา ๑๒:๕๗

ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นายกเทศมนตรีนครทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๔๕๒/๖๓๐๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือกรมป่าไม้ ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชน
แห่งชาติให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ของการ
จัดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดสงขลา พิจารณาแล้ว จึงขอให้ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบโดยทั่วกันตลอดเดือนช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๗๙

โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๗๔๒๘

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ข้อความการประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

การประกาศให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ เป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สมดังเจตนารมณ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผืนป่า และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า ๑๑,๙๘๕ แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ ๖.๕๖ ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า ๑๓,๖๓๔ หมู่บ้าน โดยชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาป่าชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

“ป่าชุมชน ป่ายั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์”

